





## โรงานความรู๋ ศวพ. พิชญโลก



### ความเป็นมา

ในปัจจุบันการอ่านหนังสือสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) และมี e-Book จำนวนมากที่ผู้ผลิตเผยแพร่ให้อ่านได้ฟรีในสื่ออินเทอร์เน็ตต่างๆ การอ่าน e-Book ที่มีให้บริการแบบออนไลน์นั้นจะต้องอ่านผ่านระบบอินเทอร์เน็ต จึงอาจไม่สะดวกในการใช้งานในบางสถานที่ การอ่าน e-Book แบบออฟไลน์ในรูปแบบของไฟล์ PDF หรือไฟล์ภาพ จึงมีความสะดวกกว่าที่สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลาโดยไม่จำเป็นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ต แต่ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ มักจะให้บริการอ่านแบบออนไลน์ ไม่สามารถโหลดหนังสือเป็นไฟล์ PDF ไปอ่านแบบออฟไลน์ได้ แต่ก็ยังมี e-Book บางส่วนที่ผู้ผลิตเผยแพร่ให้สามารถดาวน์โหลดไปอ่านได้เพื่อเป็นวิทยาทานและธรรมทาน ซึ่งผู้จัดทำได้เก็บรวบรวมมาเป็นเวลาหลายปี โดยมีทั้ง e-Book ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี หรือรวบรวมจากการสแกน การ capture เป็นภาพแล้วจึงนำมาแปลงเป็นไฟล์ PDF ซึ่งต้องใช้เวลาเป็นอย่างมากในการรวบรวมและจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จึงได้จัดทำเป็นคลังความรู้เพื่อแจกจ่ายเป็นวิทยาทานและธรรมทาน แต่การจะเผยแพร่ออกไปแบบเปิดกว้างอาจจะไม่เหมาะสมนัก เนื่องจากหนังสือบางเล่มที่ได้ทำการจัดทำเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อาจมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ จึงได้จำกัดการเผยแพร่เฉพาะภายในหน่วยงานผ่านระบบ intranet แล้วจึงพัฒนาปรับปรุงให้สามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยตรง เพื่อจะได้เผยแพร่ให้กับเจ้าหน้าที่ของ สสข. และ ศวพ.อื่นๆ ได้ในวงกว้าง โดยจะให้ดาวน์โหลดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของศูนย์ฯ ซึ่งจะเปิดให้ใช้งานในเวลา 8.00 น.-22.00 น. ของทุกวัน จึงเป็นการส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้จากแหล่งการเรียนรู้อีกทางหนึ่ง โดยมีนโยบายในการดำเนินการคือ “Learn & Share เรียนรู้และแบ่งปัน” ตามแนวคิดที่ว่า “การให้ปัญญาชนะการให้สิ่งปวง การอ่านเป็นต้นทุนชีวิตที่สำคัญที่สุด” หากผู้ใดมีข้อมูลความรู้หรือหนังสือต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปัน ก็สามารถแชร์ไฟล์ลงในช่องทางที่จัดไว้ให้ เพื่อจะได้นำไปเพิ่มเติมในคลังความรู้แล้วแบ่งปันกันต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด

### วิธีการ

1. คลังความรู้นี้จะไม่สามารถเปิดอ่านหนังสือได้เหมือนห้องสมุดทั่วไป แต่จะแจกหนังสือให้ดาวน์โหลดไปอ่านได้ฟรี โดยใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ตผ่านลิงค์ <http://gofile.me/4Swwc/JXk6EMpup> หรือเข้าที่ QR code แล้วใส่ password: library2020 ถ้าต้องการใช้งานผ่านระบบโทรศัพท์มือถือแนะนำให้ใช้แอปพลิเคชัน DS file จะใช้งานได้สะดวกมากขึ้น ใส่แอดเดรส: vrdsn บัญชี: Book รหัสผ่าน: library2020
  2. เข้าไปเลือกหนังสือที่ต้องการตามหมวดหมู่ต่างๆ ในโฟลเดอร์หลักที่แบ่งหมวดหมู่ต่างๆ ตามหลักของดิวอี้ (1. พระมหากษัตริย์ราชวงศ์/2. พระราชนิพนธ์/3. คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต/4. ปรัชญา/5. ศาสนา หลักธรรม/6. สังคมศาสตร์/7. ภาษาศาสตร์/8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/9. ธรรมชาติวิทยา/10. เกษตรศาสตร์/11. การแพทย์และสาธารณสุข/12. สัตวแพทยศาสตร์/13. อาหารสมุนไพร สุขภาพ/14. ศิลปวัฒนธรรม/15. จิตรกรรม ภาพเขียน/16. การถ่ายภาพ โสตทัศนศึกษา/17. การท่องเที่ยว การโรงแรม/18. ประติประดอย ตกแต่งบ้าน อาชีพ/19. ของสะสม/20. กีฬาและดนตรี/21. วรรณกรรม บทกวี/22. ประวัติ ศาสตร์และภูมิศาสตร์/23. ชีวประวัติ/24. งานธุรการ/25. ระบบคุณภาพ (ISO)/26. การจัดการความรู้ (KM)/27. ความรู้ทั่วไป/28. งานวิจัย โครงการ/29. สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง วารสาร/30. โปสเตอร์ แผ่นพับ/31. รายงานประจำปี/32. หนังสือสำหรับเด็ก/33. นวนิยาย) โดยมีหนังสือและเอกสารความรู้ต่างๆ กว่า 5,000 เล่ม
  3. คัดเลือกหนังสือที่ต้องการจากชื่อไฟล์โดยจะกำหนดชื่อไฟล์เป็น ชื่อหนังสือ/วารสาร/เอกสาร - ผู้แต่ง (ปีพ.ศ.) ถ้าในวงเล็บปีพ.ศ.ใส่คำว่าเก่า หมายถึง เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ก่อนปีพ.ศ. 2500 บางไฟล์ที่ไม่ใช่หนังสือจะมีวงเล็บระบุประเภทของเอกสารต่อท้าย เช่น บทความ โปสเตอร์ แผ่นพับ เมื่อเลือกหนังสือที่สนใจได้แล้วให้ดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น หนังสือเล่มนั้นจะถูกดาวน์โหลดให้โดยทันที ถ้าเป็นไฟล์หนังสือที่มีขนาดใหญ่ให้ดาวน์โหลดทุกไฟล์ให้ครบเสียก่อน แล้วจึงคลิกขวาที่ไฟล์แรกเลือกแยกไฟล์ลงที่นี่ จะได้ไฟล์หนังสือฉบับสมบูรณ์
  4. หากผู้ใดมีข้อมูลความรู้หรือหนังสือต่างๆ ที่ต้องการแบ่งปัน ก็สามารถแชร์ไฟล์ลงใน ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านลิงค์ <http://quickconnect.to/> ใส่ QuickConnect ID: vrdsn username: Book shared password: library2020 เข้าไปที่โฟลเดอร์ Book shared แล้วจึงลากไฟล์หนังสือต่างๆ ที่ต้องการแชร์มาใส่ไว้ ผู้จัดทำจะนำหนังสือที่แชร์ไว้ไปใส่เพิ่มเติมลงในคลังความรู้เพื่อแบ่งปันเป็นวิทยาทานและธรรมทานต่อไป
- \* ทุกท่านสามารถเผยแพร่แจกจ่ายไฟล์เอกสารเป็นวิทยาทานต่อไปได้ ยกเว้นไฟล์ที่เป็นเอกสารสแกนหรือเอกสารที่ capture ซึ่งอาจมีปัญหาด้านลิขสิทธิ์ การแจกจ่ายลิงค์เพื่อเข้าไปใช้งานขอให้จำกัดเฉพาะผู้สนใจที่ไม่นำไปแสวงหาผลประโยชน์ใดๆ

**ผลลัพธ์** ได้คลังความรู้ที่สามารถแจกจ่ายหนังสือเป็นวิทยาทานแก่ผู้สนใจผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ในเวลา 8.00 น.-22.00 น. ของทุกวัน

**จัดทำโดย** นายประสิทธิ์ วานิชสวัสดิ์วิชัย นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ โทร. 08 1532 8276 LINE ID: prasith\_w

E-mail: prasith\_w@hotmail.com ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก